



## THƯ CHÚC MỪNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

**Kính gửi: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí**

Nhân dịp Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, thay mặt Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tôi xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhất tới các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) cùng toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của PVFCCo.

Sau mười năm hoạt động, PVFCCo đã xác định được vị thế là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò là công cụ chủ chốt của Nhà nước trong bình ổn thị trường phân bón, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Hoạt động hiệu quả của PVFCCo đã mang lại lợi ích hài hòa cho bà con nông dân, các nhà đầu tư, người lao động trong doanh nghiệp và Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của PVFCCo trong công tác quản lý, vận hành một nhà máy hóa dầu công nghệ cao một cách ổn định, an toàn và hiệu quả đã đánh dấu bước tiến đáng kể trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, sự phát triển của bộ phận kinh doanh, với khả năng nhanh chóng nắm bắt các quy luật kinh tế thị trường, các mô hình quản trị hiện đại, các phương pháp kinh doanh tiên tiến, xây dựng được hệ thống phân phối rộng khắp cả nước với 4 công ty con tại các vùng miền, hơn 100 Chi nhánh và đại lý cấp 1, gần 3000 đại lý cấp 2 cùng hệ thống kho đầu mối và kho trung chuyển với sức chứa lớn ngay tại từng vùng tiêu thụ, đảm bảo khả năng cung ứng hàng nhanh chóng, kịp thời và đến tận tay bà con nông dân. Đội ngũ nhân lực trình độ cao, tác phong chuyên nghiệp của PVFCCo là bằng chứng về tài năng, trí tuệ của con người Việt Nam, yếu tố quan trọng nhất trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, PVFCCo còn là một trong những đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và hoạt động hướng về biên đảo, góp phần thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Sự kiện Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất thật vô cùng ý nghĩa, minh chứng cho sự phát triển vững mạnh của Tổng Công ty nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung.

Tôi mong rằng, chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển với rất nhiều thành công này sẽ là động lực để Tổng Công ty và các đơn vị thành viên vững bước trên con đường chinh phục những thành công trong giai đoạn phát triển mới, gánh vác và thực hiện sứ mệnh của một đầu tàu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Do điều kiện bận công tác, tôi rất tiếc không tham dự được buổi Lễ Kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Tổng Công ty. Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tôi xin chúc mừng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư công nhân viên Tổng Công ty nhân sự kiện rất có ý nghĩa này.

Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong công việc và cuộc sống.

*Thân ái,*



**Đinh La Thăng**  
**Ủy viên Trung ương Đảng**  
**Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải**